

Số: /BC-HĐND

Vĩnh Châu, ngày tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu

Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã Vĩnh Châu về chương trình giám sát năm 2023, Thường trực HĐND thực hiện đạt được kết quả cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT TẠI KỲ HỌP

1. Xem xét báo cáo

Tại hai kỳ họp thường lệ, Hội đồng nhân dân thị xã thực hiện giám sát thông qua xem xét:

-Các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã, các Ban Hội đồng nhân dân thị xã; về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri. Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban nhân dân thị xã năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023;

-Báo cáo của Ủy ban nhân dân thị xã về kinh tế - xã hội; về thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước của địa phương;

-Báo cáo kết quả hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã;

Các báo cáo đã được các Ban của Hội đồng nhân dân thị xã thẩm tra trình tại kỳ họp; được Ủy ban nhân dân thị xã, các cơ quan, đơn vị tiếp thu, giải trình, hoàn chỉnh và bổ sung giải pháp thực hiện.

2. Chất vấn và giải trình

Tại hai kỳ họp thường lệ, Hội đồng nhân dân thị xã đã yêu cầu 6 ngành chuyên môn: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Điện lực, Lao động- TB&XH, Bảo hiểm xã hội, Quản lý đô thị, trả lời về các vấn đề bức xúc của cử tri Thông qua giải trình của các ngành, đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã đã thảo luận, trao đổi và định hướng một số vấn đề cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã và thủ trưởng các ngành đã nghiêm túc tiếp thu và giải trình những vấn đề được cử tri, đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã đặt ra; đồng thời, nêu rõ nguyên nhân thiếu sót, hạn chế và đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Sau kỳ họp, các nội dung trả lời chất vấn được gửi đến đại

biểu Hội đồng nhân dân thị xã và đăng tải trên cổng thông tin điện tử thị xã để thông tin rộng rãi đến Nhân dân, cử tri.

II. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT GIỮA 2 KỲ HỌP

- Hoạt động giám sát tại kỳ họp, được thực hiện thông qua việc xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân; thảo luận và chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân. Các Ban Hội đồng nhân dân đã thực hiện việc thẩm tra các văn bản trình kỳ họp cụ thể, thiết thực có tính phản biện khá tốt, làm cơ sở cho đại biểu xem xét, quyết định đúng trọng tâm những vấn đề đặt ra tại kỳ họp.

Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã đã kịp thời xây dựng Kế hoạch số 01/KH-HĐND ngày 06/01/2023 về giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2023, gửi đến các đơn vị được giám sát và Ủy ban nhân dân các xã, phường.

- Trong năm 2023, Thường trực Hội đồng nhân dân đã tổ chức 02 cuộc giám sát, khảo sát theo kế hoạch đề ra: (1) Giám sát việc thực hiện nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất chương trình mục tiêu QG giảm nghèo bền vững và xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn thị xã. (2) Giám sát kết quả triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn năm 2022 trên địa bàn thị xã

- Chỉ đạo, điều hòa với các Ban của Hội đồng nhân dân thị xã tiến hành giám sát, khảo sát 03 chuyên đề gồm:

Ban pháp chế: Giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu.

Ban kinh tế - xã hội: Giám sát hiệu quả đầu tư các mô hình sản xuất nông nghiệp từ ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu;

Khảo sát Khảo sát tình hình hoạt động của HTX, tổ hợp tác trên địa bàn thị xã.

Ban dân tộc: Giám sát tình hình triển khai, thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển KT- XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thị xã

Sau các cuộc giám sát, khảo sát Thường trực Hội đồng nhân dân đều tổ chức họp tổng kết để đánh giá cụ thể những nội dung đã giám sát, khảo sát và kịp thời kiến nghị đến Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân thị xã, các ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường để có giải pháp thực hiện.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Hoạt động giám sát năm 2023 được Hội đồng nhân dân thị xã thực hiện đúng quy định pháp luật. Việc xem xét báo cáo công tác 6 tháng và cuối năm của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã, các Ban của Hội đồng nhân dân thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã, các cơ quan tư pháp và việc xem xét trả lời chất vấn

được thực hiện thường xuyên, đúng luật định; đảm bảo hiệu quả, chất lượng các cuộc giám sát chuyên đề.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã còn một số hạn chế cụ thể:

-Các kiến nghị sau giám sát từng lúc chưa được theo dõi, đôn đốc thường xuyên.

-Ý kiến thảo luận tại hội trường, ý kiến chất vấn và tranh luận tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã chưa nhiều.

-Còn tình trạng phải điều chỉnh, bổ sung, thay thế các nội dung đã trình làm ảnh hưởng đến công tác thẩm tra cũng như việc xây dựng các văn bản điều hành phục vụ kỳ họp.

Trên đây là kết quả hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã năm 2023, kính trình Hội đồng nhân dân thị xã./.

Nơi nhận:

- TT.HĐND, UBND tỉnh;
- TT.Thị ủy, UBND, UBMTTQ thị xã;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị thị xã Vĩnh Châu;
- Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- Các cơ quan (Đảng, CQ, ĐT);
- TT.HĐND, UBND xã, phường;
- Lưu: VT, LT.

**TM.THƯỜNG TRỰC HĐND
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Văn Vui

